



สัมมนาสาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2024

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2024 ปีที่ 58 ฉบับที่ 3142

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา ปี B

พระวาจา (ลก.24:35-48)



“ฝันที่ทำให้ฝันต่อ”

หัวใจที่เปลี่ยน ‘หมาป่า’ ให้เป็น ‘แกะ’

✠ ผ่านวิทยุคาทอลิก 2024 ✠

ฝันที่ทำให้ฝันต่อ

หัวใจที่เปลี่ยน “หมาป่า”

ให้เป็น “แกะ”

เวลานั้น ศิษย์ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทาง และเล่าว่าตนจำพระเยซูเจ้าได้เมื่อทรงบิขนมปัง

ขณะที่บรรดาศิษย์สนทนากันอยู่นั้น พระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ในหมู่เขา ตรัสว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” เขาต่างตกใจกลัว คิดว่าได้เห็นผี แต่พระองค์ตรัสว่า “ท่านรุ่มรวยใจทำไม เพราะเหตุใดท่านจึงมีความสงสัยในใจ จงดูมือและเท้าของเราสิ เป็นเราเองจริง ๆ จงคลำตัวเราดูเถิด ผีไม่มีเนื้อ ไม่มีกระดูกอย่างที่ท่านเห็นว่าเรามี” ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และพระบาท เขายินดีและแปลกใจจนไม่อยากจะเชื่อ พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านมีอะไรกินบ้าง” เขาถวายปลาข้างขึ้นหนึ่ง แต่พระองค์ พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าเขา

หลังจากนั้น พระองค์ตรัสกับเขาว่า “นี่คือความหมายของถ้อยคำที่เรากล่าวไว้ขณะที่ยังอยู่กับท่าน ทุกสิ่งที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในธรรมบัญญัติของโมเสส บรรดา

ลูก - หลาน

สร้างอุทิศแด่

ลูกา สนิท โลภวิทย์ (ครบ 31 ปี)

โอกาสครบรอบ 200 ปี

ความฝันเก่าของ

ของคุณพ่อบอสโก

ประกาศและเพลงสดุดีจะต้องเป็นความจริง" แล้วพระองค์ทรงทำให้เขาเกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์
ตรัสว่า "มีเขียนไว้ดังนี้ว่า พระคริสตเจ้าจะต้องรับทรมานและจะกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย
ในวันที่สาม จะต้องประกาศในพระนามของพระองค์ให้นานาชาติกลับใจ เพื่อรับอภัยบาป โดยเริ่มจาก
กรุงเยรูซาเล็ม ท่านทั้งหลายเป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดนี้"

.. ๗๐ .. ๗๐ .. ๗๐ .. ๗๐ .. ๗๐ .. ๗๐ .. ๗๐ .. ๗๐ ..

หัวข้อ การรู้จักพระเจ้าด้วยการเข้าใจพระคัมภีร์
ธรรมล้ำลึก พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจริง
ทำที่ ความเชื่อมั่นในการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า
การดำเนินชีวิต เราจะรู้จักพระเจ้าด้วยการเข้าใจพระคัมภีร์ และปฏิบัติตามพระบัญญัติ
แห่งความรัก



บทอ่านที่หนึ่ง : - กจ 3:13-15, 17-19

เปโตรได้ประกาศยืนยันกับประชาชนว่า พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย
และเชิญชวนพวกเขาให้เป็นทุกข์ กลับใจ และหันมาหาพระเจ้า เพื่อจะได้รับอภัยจากพระองค์

บทอ่านที่สอง : - 1 ยน 2:1-5ก

ถ้าเราปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้า และปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ แสดงว่า
เรารู้จักพระองค์จริง และความรักของพระองค์จะสมบูรณ์ในตัวเรา

พระวรสาร : - ลก 24:35-48

เมื่อพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว พระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางบรรดาศิษย์
ทรงทำให้เขาเกิดปัญญาเข้าใจพระคัมภีร์ และส่งเขาไปประกาศข่าวดี เพื่อนานาชาติจะได้กลับใจ
และรับอภัยบาป



ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน ค.ศ. 2024

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญของถวาย
07.00 น.	คุณพ่อชินวัฒน์	คามิลเลียน	คุณนรเสฏฐ์ - คุณนวรรค์	คุณสุพจน์	คุณครุณี
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณภานพ	คุณพิศิษฐ์ - คุณภาวนา	คุณวีราพร	คุณประไพ
19.00 น.	คุณพ่อวัฒน์	ศักดิ์บุรุษ	คุณภานพ - คุณวิจิตร	คุณบ้งอร	คุณจุฑาทิพย์

เดินทาง... ปัสกา

แม้การประจักษ์ของพระเยซูได้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีก
 แต่...สาวกยังคงอยู่ในความมืด...ยังคงไม่เข้าใจ
 แม้ท้องฟ้าดูสว่างขึ้น เมื่อเขาจำพระองค์ได้ที่เอมมาอุส
 แต่...ความมืดยังคงครอบครองพื้นที่หัวใจอย่างเหนียวแน่น
 จนกระทั่ง...เมื่อพบพระองค์อีกครั้งที่กรุงเยรูซาเล็ม
 เขายังคงจำพระองค์ไม่ได้...คิดว่าเป็นผู้

การพบพระองค์ในการประจักษ์มา เป็นเพียงก้าวแรกแห่งการเดินทาง

...มุ่งหาคุณค่า และความหมาย

ทรงนำเขาให้ก้าวเดินจากการพบปะ สู่การพบเจอ

...ทรงตรัสกับเขาด้วยภาษาประสพการณ์

...จงคลำตัวเราดูเถิด

...ทรงตรัสกับเขาด้วยภาษาเหตุผล

...ผู้ไม่มีเนื้อ ไม่มีกระดูก

...ทรงตรัสอธิบายกับพวกเขา

...นี่คือความหมายของถ้อยคำที่เราได้สั่งไว้ขณะที่ยังอยู่กับท่าน

และที่สุด ...ทรงเปิดดวงปัญญาของพวกเขาให้เข้าใจ

มีเขียนไว้ดังนี้ว่า... พระคริสตเจ้าจะต้องรับทรมาน

และจะกลับคืนพระชนมชีพในวันที่สาม

พระคริสตเจ้าผู้กลับคืนชีพได้นำพาศิษย์ให้ก้าวเดิน

จากความมืด...สู่ความสว่าง

จากความสับสน...สู่ความเข้าใจ

จากความหวาดกลัว...สู่ความเชื่อ

ปัสกา...การเดินทางไม่รู้จบ สำหรับศิษย์ของพระองค์ ^{๒๖}

น. สาราจิตต์



จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



การปรากฏแก่สาวกที่เยรูซาเล็ม

ศิษย์สองคนได้เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าประทับอยู่กับพวกเขาที่เอมมาอูส แต่พวกเขาไม่ทราบว่าเป็นพระองค์ จนกระทั่งพระองค์ทรงบิขนมปัง พวกเขาจึงจำได้ พระเยซูเจ้าประทับอยู่กับเราตลอดเวลา บางครั้ง เราสละเวลาอยู่กับเรื่องราวมากมาย หรือสนใจแต่ตัวเอง จนมองไม่เห็นและจำพระองค์ไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่พระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางเรา

พระเยซูเจ้าทรงปรากฏพระองค์ให้บรรดาศิษย์ได้เห็น พวกเขาคิดว่าพระองค์เป็นผี แต่ทรงขจัดความหวาดกลัวของพวกเขาให้หมดไป โดยตรัสว่า "จงดูมือและเท้าของเราสิ เป็นเราเองจริง ๆ จงคลำตัวเราดูเถิด ผีไม่มีเนื้อ ไม่มีกระดูกอย่างที่ท่านเห็นว่าเรามี" (ลก 24:39) จากนั้นทรงแสดงบาดแผลของพระองค์ให้พวกเขาเห็น เมื่อพวกเขายังคงแปลกใจไม่เชื่อ พระองค์ทรงนั่งลงและเสวยกับพวกเขา

พระเยซูเจ้าทรงให้กำลังใจบรรดาศิษย์ ซึ่งกำลังอยู่ในห้วงเวลาของความกลัว สงสัย และสิ้นหวัง การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์ช่วยคริสตชนให้เป็นอิสระจากภาระเหล่านี้ ทรงชนะบาปและความตาย ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพและประทับท่ามกลางบรรดาศิษย์ เพื่อให้พวกเขา มีประสบการณ์ตรงกับพระองค์ และเชื่อในการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์

ข้อคิดสำหรับเรา

ประการแรก เราพบพระเยซูเจ้าในพิธีบิขนมปัง ศิษย์สองคนที่เอมมาอูสจำพระเยซูเจ้าได้ ตอนบิขนมปัง เราสามารถพบพระองค์ได้ในพิธีบูชาขอบพระคุณที่มาร่วมทุกสัปดาห์ ในภาคควจนพิธีกรรม พระเยซูเจ้าตรัสกับเรา ในศีลมหาสนิทพระเยซูเจ้าทรงกลายเป็นอาหารฝ่ายจิตของเรา ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และเพื่อนพี่น้อง เราสามารถร่วมกันเช่นเดียวกับบรรดาศิษย์และศิษย์รุ่นแรก เพื่อฟังพระวาจา แบ่งปันข่าวดี และนำไปปฏิบัติ

ประการที่สอง เราต้องสานต่อพันธกิจของพระเยซูเจ้า ในฐานะคริสตชนเราได้รับมอบหน้าที่ในการสานต่อ "พันธกิจแห่งความรัก ความเมตตา และการให้อภัย" ของพระเยซูเจ้าในชีวิตประจำวัน ทรงต้องการปากของเราพูดถึงข่าวดีแห่งการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์และให้กำลังใจคนสิ้นหวัง ทรงต้องการหูของเราในการฟังปัญหาของคนทุกชีวิต และทรงต้องการมือของเราในการช่วยเหลือคนยากจน

ประการที่สาม เราต้องเป็นพยานถึงการกลับคืนพระชนมชีพ บรรดาอัครสาวกได้เป็นพยานถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าด้วยชีวิตของพวกเขา เราต้องเป็นพยานถึงการกลับคืนพระชนมชีพนี้เช่นเดียวกัน ด้วยการเชื่อถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าท่ามกลางเรา ในบ้าน ในที่ทำงาน และในหมู่คณะของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนยากจน คนเจ็บป่วย และคนเดือดร้อนที่ต้องการความช่วยเหลือ

พระเยซูเจ้าทรงอ้างพระคัมภีร์ซึ่งตรัสถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ “พระคริสตเจ้าจะต้องรับทรมานและกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายในวันที่สาม” (ลก 24:46) ความเชื่อเรื่องการกลับคืนพระชนมชีพเป็นหัวใจของความเชื่อคริสตชน พระองค์ทรงสั่งให้เราประกาศความจริงข้อนี้ เรามีหน้าที่เป็นพยานถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ด้วยชีวิตของตน

คริสตชนต้องยอมรับและเชื่อในพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพอย่างบรรดาศิษย์ และมั่นใจว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่และประทับท่ามกลางเรา เป็นต้น ในศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณ และในเพื่อนมนุษย์ซึ่งเราพบแต่ละวัน ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตเป็นพยานถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ประกาศให้ทุกคนได้กลับใจรับการอภัยบาป เพื่อพบสันติสุขแท้และอยู่ในพระองค์ตลอดไป



1. ข้าพเจ้าจะร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและเตรียมตัวรับศีลมหาสนิทอย่างดี
2. ข้าพเจ้าจะเป็นพยานถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าด้วยการดำเนินชีวิตที่ดี
3. ข้าพเจ้าจะสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอด้วยความเชื่อ



จงมองแด่พระเยซูคริสตเจ้าในเมฆเมฆทุกคน
ด้วยวิธีนี้ ท่านก็จะเปี่ยมด้วยความเคารพ
และมีน้ำใจดีต่อทุกคน

แผ่นดินไหวทางจิต

ที่มา... ฟร็องัวร์ต เมล

29 ปีก่อนเกิดแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่เมืองโกเบปี พ.ศ. 2538 ขนาดแผ่นดินไหว 7.2 ริกเตอร์ สร้างความเสียหายหนักหน่วงมาก คนตายหกพันคน บาดเจ็บสามหมื่น ทำลายอาคาร 150,000 หลัง แต่สิ่งที่คุณคนประหลาดใจก็คือเจดีย์โบราณยังคงยืนตระหง่านอยู่ ไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินสะเทือนขนาดเจ็ดริกเตอร์เลย

วิศวกรสมัยใหม่พบว่า โครงสร้างเสากลางของเจดีย์ออกแบบให้โยกไปมาได้ ทำหน้าที่เป็นตัวถ่วง ช่วยถ่ายแรงกระแทกต่ออาคาร ดังนั้นไม่ว่าแรงที่มากกระทบจะหนักหนาเพียงไร เจดีย์ก็รองรับอารมณ์พิโรธของแผ่นดินได้ ผลก็คืออาคารโบราณนี้อยู่ยังยืนยงมาถึงทุกวันนี้ ภูมิปัญญาโบราณนี้กลายเป็นต้นแบบให้สถาปนิกและวิศวกรใช้ออกแบบอาคารสูง ซึ่งปลอดภัยจากพายุและแผ่นดินไหว นอกจากนี้คนโบราณยังรู้วิธีการใช้เส้นโลหะฝังพื้นเป็นระยะ การเข้าระงับน้ำหนักกำแพง และพื้น เพื่อแก้ปัญหาการแตกร้าวจากการขยายตัวเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

โครงสร้างที่ป้องกันพายุ ความร้อน ล้วนประกอบด้วยข้อต่อที่เป็นอิสระจากกัน สะพานโกลเด้นเกตที่เมืองซานฟรานซิสโก ซึ่งต้องเผชิญลมแรงเป็นนิจก็ออกแบบมาแบบไม่ยึดแน่น เหมือนต้นอ้อที่โยกไหวได้เมื่อเจอพายุ แม้จะโคลงไปโคลงมา แต่ก็ไม่พัง

เราสามารถนำหลักการนี้ในการดูแลจิตเรา มนุษย์เราล้วนต้องผ่านสภาวะ 'ลมพายุ' หรือ 'แผ่นดินไหว' ทางจิตใจเป็นระยะ อาการ 'จิตตก' เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเมื่อ ต่อให้เป็นคนที่มีสติดีที่สุด บ่อยครั้งตีปรัสชั้นอารมณ์นี้เป็นส่วนผสมของความอ่อนล้าทางร่างกายและจิตใจ พักผ่อนนอนไม่พอ ทำให้หงุดหงิด เบื่อหน่าย หงอย กลัว ปมเก่าในบางครั้งทางแก้มไม่ใช่การหนี แต่คือการยอมอ่อนอ่อนผ่อนตามมันไปเหมือนต้นอ้อกลางพายุ ใช้สติเฝ้าติดตาม รอจนกระทั่งมันอ่อนกำลังลงไปเอง เหมือนโครงสร้างเสากลางของเจดีย์โบราณที่โยกไปมาได้

ขณะทั้งหลายในใจก็เหมือนตะกอนในแก้วน้ำที่ถูกเขย่า มองให้ดี มองให้นานพอ มันก็จะตกลงมาเองนั่นเอง ก็เช่นเดียวกับหลักฟิสิกส์ สรรพสิ่งล้วนเสื่อมสลาย ไม่มีอะไรที่สามารถดำรงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งอารมณ์ ดังนั้นไม่ต้องคิดกำจัดตะกอนแห่งจิตใจ ปล่อยให้มันแกว่ง ใช้สติตามการแกว่งไกวให้ทัน แล้วตะกอนเหล่านั้นก็จะนอนกันอีกครั้ง และแก้วน้ำแห่งจิตก็จะใส่อีกครั้ง >>>



ประกาศ

สรุปข่าว



รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ (14 เมษายน 2024)

สภาอภิวัดฯ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ขอเชิญสัตบุรุษทุกท่านร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน ค.ศ. 2024 (หลังมีสวดสาย) เพื่อเป็นสิริมงคลและส่งเสริมวัฒนธรรมที่งดงามของไทย โอกาสนี้จะมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สูงอายุและลูกศิษย์คาทอลิกตัวอย่างระดับวัดด้วย

ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2024 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการให้ไปยังอนุสาวรีย์นักบุญโยเซฟด้านหน้าวัด



ประกาศ

สรุปข่าว



ประชุมกลุ่มเซอร์ร่า

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2024 หลังมิสซาสาย ขอเชิญสมาชิกกลุ่มเซอร์ร่าประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาอภิบาลวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

วันอาทิตย์พระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี BONUS PASTOR (เก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา)

เนื่องด้วย วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2024 เป็นวันอาทิตย์พระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี ทางวัด จะขอเก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา ครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือกิจการของวัด ครั้งที่สองเพื่อบำรุง พัฒนา ปรับปรุง และ เสริมสร้างพระศาสนจักร ให้ชาวดีและความรักของพระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดีไปถึงพี่น้องทุกคนทั่วโลก

ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมกันระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ใน วันพุธที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2024 เวลา 19.00 น. หลังพิธีจะมีการแห่และสวดสายประคำไปยังถ้าแม่พระหน้าอาคารเปาโล ที่นั่นจะมีการเผาจดหมาย ที่พี่น้องสัตบุรุษได้เขียนถึงแม่พระและรับพรจากพระสงฆ์

ด้วยใจรักคุณแต่คุณพ่อวัฒนา สีสาวรรณ

สภาอภิบาลวัดฯ ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน ร่วมแสดงความขอบคุณแต่คุณพ่อวัฒนา สีสาวรรณ สำหรับการอภิบาลดูแลสัตบุรุษวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่งที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมส่งกำลังใจให้คุณพ่อสำหรับ งานอภิบาลในสถานที่ใหม่ ใน วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2024 หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 09.00 น.

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ คุณวรรณ อินทิม มอบเงิน 1,000 บาท, คุณจิตรา นิลอุบลและครอบครัว มอบเงิน 1,500 บาท เพื่อช่วยค่าส่งสัปดาห์สาร

ขอขอบคุณ ครอบครัวหัวใจงาม (ทจก. ซินตานิ บ้านโป่ง) มอบเงิน 260,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนสำหรับการซ่อมแซมวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ขอพระเยซูเจ้า แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ได้ตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่าน

ข่าวมรณะ

อเล็กซานเดอร์ สมชาย หมั้นมาก พระได้รับไปเมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2024 รวมอายุได้ 74 ปี ครอบครัวได้นำศพของท่านมาตั้งสวดที่วัดเก่า และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2024 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีมิสซาปลงศพ และเคลื่อนศพไปฝัง ณ สุสานของวัด ขอคำภาวนาอุทิศแด่พี่น้องของเราที่ได้จากไป

พี่น้องที่ประสงค์จะร่วมสมทบทุนสำหรับการซ่อมแซมวัด สามารถร่วมสมทบทุนโดยตรงกับทางวัด หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เอ็มบีเอ็นชาติ (ttb) ชื่อบัญชี วัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง เลขที่บัญชี 830-2-02564-1

กรณีโอนเงิน กรุณาแนบสลิปการโอน พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านไลน์กลุ่ม

“ทำบุญซ่อมแซมวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง” สามารถเข้าร่วมกลุ่มโดยสแกน QR CODE

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร และขอขอบคุณสำหรับน้ำใจดีที่จะได้รับในโอกาสนี้



ปฏิทิน พืชชุมชนพระคุณ ประจำปี ๒๕๖๗

วัน - เวลา	เมษายน 2024 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 14 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา อุทิศแด่ กลารา ฟริกไทย - มีคาเอล ไล้ - อันนา สาคร กู้ทรัพย์ สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ ยากอบ สุเทพ แสงเทียน	คุณวรรณิ์ ชินชนเขต วัด น.น.
จันทร์ที่ 15 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา สุขสำราญสำหรับกระแสเรียกพระสงฆ์ นักบวช อุทิศแด่ ยออาคิม เกษม รัตนพิทักษ์ (ครบ 25 ปี) อุทิศแด่ ยอห์น ประพันธ์ เจสตาคม (ครบ 4 ปี)	กลุ่มเซอร์รา คุณศักดิ์ - คุณศรีสุดา ครอบครัว
อังคารที่ 16 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา อุทิศแด่ ลูกา สนิท โลภวิทย์ (ครบ 31 ปี) อุทิศแด่ มาริโอ ธานี ตั้งสังฆกรรม (ครบ 30 วัน) อุทิศแด่ ยอห์น บอสโก บุญทวี - กุซัว พัทธา โลภวิทย์ อุทิศแด่ วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีโอกาสคิดถึง	ภรรยา - ลูก - หลาน ครอบครัวตั้งสังฆกรรม คุณสุภาศิริ โลภวิทย์ คุณพิชัย - คุณเรวดี
พุธที่ 17 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา สุขสำราญสำหรับสุขภาพและกิจการครอบครัวคิดรุ่งเรือง อุทิศแด่ อันตน สूरศักดิ์ แจวจเจริญ อุทิศแด่ ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับตระกูลชินทร์นาลัย	ครอบครัวคิดรุ่งเรือง น.น. คุณรัชณี ภราดา
พฤหัสบดีที่ 18 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา อุทิศแด่ เทเรซา วันทนีย์ วันกุมภา และญาติพี่น้อง อุทิศแด่ อันนา มุกดา - มาริโอ แจ่มท้าว โรจนกาญจนานันต์ และญาติผู้ล่วงลับ อุทิศแด่ มาริโอ มณี งามสุขน	คุณอัมพรศิริ วันกุมภา คุณวิภาวัลย์ คุณสรกฤษ อารีพันธุ์
ศุกร์ที่ 19 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา สุขสำราญสำหรับสุขภาพและกิจการ คุณรส แสงเทียน อุทิศแด่ เมลกีออร์ วีระศักดิ์ - เปโตร ดุสิต แสงเทียน อุทิศแด่ โยเซฟ ชัยศักดิ์ หมั่นมาก อุทิศแด่ โยเซฟ บุญช่วย - มาริโอ อนุศักดิ์ - มาริโอ กอแรตตี ทิมพา ศรีประโมง	คุณนงลักษณ์ น.น. ภรรยา - ลูก - หลาน คุณกณิน - คุณวีราพร
เสาร์ที่ 20 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา อุทิศแด่ ดีโอนิซิโอ สะโลม สังขรัตน์ (ครบ 8 ปี) อุทิศแด่ มาริโอ ลัดดา มริยะเกิด อุทิศแด่ ยอห์น ซิม - มาริโอ มาลี - โทมัส ไพศาล วงศ์จีน	ลูก - หลาน คุณอรพรรณ โพธิ์ศรี คุณปราณี ถนอมวัฒนา